

**THAM LUẬN CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ  
TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ XV  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

---

*Đề tài tham luận:* Đoàn viên, người lao động với phong trào thi đua xanh sạch đẹp, an toàn vệ sinh lao động và đô thị văn minh.

*Kính thưa Đoàn chủ tịch!*

*Kính thưa Đại hội!*

Công đoàn cơ sở Công ty hiện nay có 563 Đoàn viên, với đặc thù công tác trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; thời gian qua, phong trào thi đua “Xanh-Sạch-Đẹp, an toàn vệ sinh lao động và đô thị văn minh” luôn được Đoàn viên- CBCNV- Người lao động Công ty thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của Công ty và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.

**1. Công tác đảm bảo “Xanh- Sạch- Đẹp” trên toàn địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế**

*Kính thưa Đại Hội!*

Thời gian qua, Đoàn viên, Người lao động Công ty đã tham gia tích cực, là lực lượng nòng cốt của các đợt ra quân “Ngày Chủ nhật Xanh” với 245 đợt ra quân tổng vệ sinh, 58.365 lượt nhân lực và 785 ca xe các phương tiện chuyên dùng; hơn 18.656 m<sup>3</sup> rác tổng vệ sinh và rác thải xây dựng; bèo, rác trên các tuyến sông thuộc thành phố Huế được dọn dẹp sạch sẽ...

Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đoàn viên- CBCNV- Người lao động Công ty là lực lượng xung kích tuyến đầu. Rác thải sinh hoạt tại các khu cách ly tập trung, tại các nhà dân bị cách ly...; rác thải y tế nguy hiểm tại các cơ sở y tế điều trị, các chốt phòng dịch... được Đoàn viên- Người lao động trong Công ty thu gom, vận chuyển, xử lý đúng theo các tiêu chí của Bộ Y tế với 1.835 tấn rác tại 219 điểm thu gom trên toàn tỉnh. Phải tiếp xúc trực tiếp hàng ngày với nguồn thải có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, nỗi lo lắng là thường trực, tuy nhiên với tinh thần xung kích, trách nhiệm, Đoàn viên- CBCNV Công ty đã nỗ lực, cố gắng và hoàn thành mọi nhiệm vụ đặt ra.

Đoàn viên- CNCNV Công ty tăng cường công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5 với 4.543 lượt nhân lực, 269 lượt phương tiện tham gia; đã thu gom, vận chuyển và xử lý hơn 1.815 tấn rác thải, cây cảnh tương đương 2.172 m<sup>3</sup>.

Công ty hiện đang quản lý và vận hành hơn 470 km điện chiếu sáng thành phố, tổng công suất hệ thống 1.884 kW, với 14.709 bóng đèn các loại tại 13.040 điểm sáng, hơn 283 trạm đóng cắt điện tự động, cùng hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật cầu Trường Tiền, cầu Dã Viên; hệ thống điện trang trí đường phố; 86 cụm đèn THGT. Đặc biệt, trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị của địa phương, Công ty đã có nhiều cải tiến, trang trí với nhiều kiểu dáng khác nhau làm cho thành phố thêm phần rực rỡ về đêm.

Đoàn viên- Người lao động Công ty đã thực hiện nhiều công trình chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp các công trình kỹ thuật đô thị tại các địa bàn trọng điểm của Tỉnh. Đặc biệt, Công ty đã thực hiện chỉnh trang, cải tạo nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước, biển/cột chỉ tên đường 13 phường xã sáp nhập vào thành phố đã

góp phần làm thay đổi bộ mặt của đô thị được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ tích cực.

## **2. Đảm bảo an toàn- vệ sinh lao động**

*Kính thưa Đại Hội!*

Là doanh nghiệp hoạt động đa ngành đa lĩnh vực, trong đó có đa phần công việc đều có yếu tố nguy hiểm, nặng nhọc độc hại và đặc biệt nguy hiểm nặng nhọc, Công đoàn cơ sở luôn xác định công tác đảm bảo "An toàn- Vệ sinh lao động" trong doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định mọi thành công của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công đoàn đã phối hợp với Công ty xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh của Công ty. Hàng năm, Đoàn viên- CBCNV Công ty được huấn luyện ATVSLĐ, PCCC- CHCN và sơ cấp cứu; mời Viện Môi trường Đô thị trực thuộc Hiệp Hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam huấn luyện về quy trình, thao tác thực hiện công việc cho tất cả các vị trí công tác đối với tất cả Đoàn viên-CBCNV Công ty. Chính nhờ ban hành quy trình thao tác một cách rõ ràng, khoa học; CBCNV được tập huấn về thao tác lao động sản xuất một cách kỹ càng đã giảm thiểu rất nhiều nguy cơ nguy hiểm tiềm ẩn trong lao động sản xuất.

Đoàn viên, người lao động Công ty đã có nhiều sáng kiến cải tiến nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điều kiện, môi trường, phương tiện trang bị sản xuất lao động được Công ty đổi mới và cải tiến thường xuyên. BHLĐ được Công ty trang cấp đầy đủ cho Đoàn viên, người lao động. Trong đợt dịch COVID-19, Công ty đã chuẩn bị nơi ăn, chốn ở đảm bảo với phương châm "Giường- Màn- Bàn- Bếp" đầy đủ cho CBCNV, sẵn sàng cho tình huống chính quyền thực hiện phương án "3 tại chỗ".

Hàng năm, Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV với nhiều nội dung khám mở rộng, đặc biệt, để phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, khám tăng cường tại vị trí công việc đặc thù như khám bệnh đặc thù nghề nghiệp, bệnh phổi cho công nhân cơ khí; khám bệnh da liễu, bệnh xương khớp cho công nhân vệ sinh môi trường và công nhân thoát nước...

## **3. Xây dựng đô thị văn minh**

*Kính thưa Đại Hội!*

Công ty đã và đang đóng góp một phần công sức quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển đô thị văn minh và an toàn của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, Thành phố Huế nói riêng. Đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ, gìn giữ môi trường đặc biệt là tuyên truyền để người dân nắm bắt và thực hiện phân loại rác tại nguồn; phối hợp với chính quyền các phường xã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền đến rộng rãi bà con nhân dân; tổ chức 13 buổi đổi rác lấy quà với sự tham gia của khoảng 3.500 lượt người, hơn 2 tấn rác thải đã được phân loại và đưa đi tái chế; lắp đặt 156 cum thùng phân loại rác phục vụ người dân... đã tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

- Phối hợp với tổ chức WWF-Việt Nam xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm truyền thông môi trường trong khuôn khổ dự án " Huế - Đô thị Giảm Nhựa ở miền Trung Việt Nam". Trung tâm đã liên tục mở cửa đón tiếp hàng trăm lượt người tham quan với đa dạng các đối tượng: học sinh, sinh viên, các em nhỏ cũng như người dân.

Kính thưa đại hội, đề phát huy nhưng kết quả đã đạt được Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:

- **Thứ nhất** : Phải luôn xác định nhân tố đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là người lao động. Do đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công đoàn là đồng hành cùng Ban tổng Giám đốc để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

- **Thứ Hai** : Tất cả các nội quy, quy chế, quy định của Công ty và các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động cần phải được gửi đến các Phòng, Ban, Đội, Tổ để người lao động tham gia, đóng góp ý kiến trước khi triển khai thực hiện.

- **Thứ Ba** : Các chế độ chính sách như tiền lương, tiền thưởng, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, tiền ăn giữa ca, làm thêm giờ, chế độ đối với lao động nữ, chế độ bảo hiểm xã hội... phải được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định và được Công đoàn tham gia giám sát chặt chẽ.

- **Thứ Tư** : BCH Công đoàn và Ban tổng Giám đốc Công ty phải duy trì và thực hiện tốt việc đối thoại định kỳ theo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; bên cạnh đó BCH Công đoàn luôn luôn theo sát đoàn viên, người lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đồng thời phát động triển khai các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, gắn với thực tế lao động sản xuất tại Công ty như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “xanh – sạch – đẹp, ATVSLĐ”, phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, động viên, khích lệ tinh thần người lao động trong quá trình làm việc, góp phần cùng với Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn mới.

- **Thứ năm**: Điều quan trọng không thể thiếu là kinh phí hoạt động. BCH Công đoàn luôn chủ động đề xuất Ban lãnh đạo Công ty quan tâm giải quyết kịp thời, đầy đủ kinh phí công đoàn theo quy định; đề xuất Ban tổng Giám đốc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn tổ chức các hoạt động hướng về người lao động, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, để công nhân tin yêu, gắn bó, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

*Kính thưa Đại hội!*

Đoàn viên, Người lao động Công ty Cổ phần và Công trình Đô thị đã xác định công tác xây dựng tinh Thừa Thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng “Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp, đô thị văn hóa- văn minh” là nhiệm vụ chính trị, công tác đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động tại doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian đến, đội ngũ Đoàn viên- CBCNV- Người lao động Công ty Cổ phần và Công trình Đô thị Huế xin hứa quyết tâm hơn nữa để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

*Nhân Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV; Thay mặt CĐCS Kính chúc các Đ/c Lãnh đạo cùng toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*